
Nd. 106. Fyrirspurn

til ráðherra.

Frá Bjarna Jónssyni frá Vogi.

Hverjar ráðstafanir hafa verið gerðar til að mæla leiðir á Gilsíirði til 
Salthóhnavíkur og Króksíjarðarness?

Er þörf á nýrri fjárveiting?


